



Modern Police Station

โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย บูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๑ ๒๐๐๙ โทรสาร ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๐๖

ข่าวแจกลือมวลชน

ร.นรต. เร่งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ๓ ต้นแบบโรงพักล้ำสมัย “ภาษีเจริญ – บางแก้ว – เมืองพัทยา”

มาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับขบวนรถไฟสาย “MPS” (Modern Police Station) ที่มุ่งมั่นทยานไปสู่จุดหมายแห่งการเป็นต้นแบบสถานีตำรวจล้ำสมัยในทุกมิติของงานบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนากระบวนการดำเนินงาน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของตำรวจไทย ยุค ๔.๐

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการติดตามผลการดำเนินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยฯ ซึ่งผู้แทนจาก สน.ภาษีเจริญ ต้นแบบโรงพักล้ำสมัยในเขตชุมชนเมือง ได้นำเสนอแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ชื่อว่า “Police I lert U” ซึ่งมีระบบ GPS แจ้งพิกัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่ผู้แทนจาก สภ.บางแก้ว ต้นแบบโรงพักล้ำสมัยในเขตอุตสาหกรรม นำเสนอการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งระบบการเชื่อมต่อข้อมูลจากกล้องของหน่วยงานในท้องถิ่น และการใช้ระบบกล้องสอดแนมในอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เชื่อมสัญญาณเข้าสู่ห้อง Control room เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ ด้านต้นแบบโรงพักล้ำสมัยในย่านแหล่งท่องเที่ยว ผู้แทนจาก สภ.เมืองพัทยา ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ต้องมีความทันสมัยและเป็นสากล เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วโลกกว่าปีละเจ็ดล้านคน การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะพี่เลี้ยง จึงต้องเร่งกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จะประสานให้โรงพักต้นแบบ ทั้ง ๓ แห่ง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และผลักดัน ให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ คราวนี้ก็มาติดตามกันว่าต้นแบบโรงพักล้ำสมัยจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของตำรวจไทย เพื่อเรียกคะแนนความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ได้มากน้อยเพียงใด...